



# เครือข่าย สายสัมพันธ์ สุเทพ-ชวน-บัญญัติ จาก 2524-ปัจจุบัน ละแวกเกษตร-ป่าไม้

เคยสงสัยบ้างไหมว่า เหตุใด "พรรคประชาธิปัตย์" จึงสนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่าง  
มาก

ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ "ร่วม" อยู่ในรัฐบาล โดยเฉพาะในชุดที่พรรคแห่ง "ประชาธิปัตย์" เริ่ม  
ระดมความจัดเจนในฐานะ "ขุนนาง-นักการเมือง" นับ  
แต่ร่วมกับรัฐบาลของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็น  
ต้นมา

क्रम.ชุดที่ 42 (12 มี.ค.2523-11 มี.ค.2524) อาจจะ  
ยังไม่ได้เข้าไป

แต่พอถึง ครม.ชุดที่ 43 (11 มี.ค.2524-19 ธ.ค.2524)  
ภายหลังพรรคกิจสังคมถอนตัวออกไป นายวิระ มุสิก  
พงศ์ เป็นคนแรกที่เข้าไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

เมื่อถึง ครม.ชุดที่ 44 (19 ธ.ค.2524-30 เม.ย.2526)  
คราวนี้ นายชวน หลีกภัย ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเข้า  
ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือน  
เมษายน 2528 เมื่อ นายณรงค์ วงศ์วรรณ จากพรรคกิจ  
สังคมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการใน ครม. ชุด  
ที่ 45 (30 เม.ย.2528-5 ธ.ค.2529) พรรคประชาธิปัตย์ก็  
ยื่นมืองานของกระทรวงนี้ที่ต่างๆ

ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2529  
พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 104 เสียง ใน ครม.ชุดที่ 46 (5  
ธ.ค.2529-4 ธ.ค.2531) พล.อ.หาญ อีนิมานนท์ เข้าดำรง  
ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการ โดยมี นายสุเทพ เทือกสุ  
บรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

มาถึง ครม.ชุดที่ 47 (4 ธ.ค.2531-23 ก.พ.2534)  
พรรคประชาธิปัตย์ส่ง พ.ท.สมัน ขจรประสาทน์ ดำรง  
ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ นายเจริญ คันธวงศ์ เป็นช่วย  
ว่าการ

แม้นโยบาย "ปิดป่า" จะทำให้ "พ.ท.สมัน" กลาย  
เป็น "พล.ต.สมัน" แต่กรณี "สวนป่าเกิดคดี" อันอื้อฉาวก็  
ส่งผลให้ พล.ต.สมัน ขจรประสาทน์ กลายเป็นรอง  
นายกรัฐมนตรี ขณะที่ นายชวน หลีกภัย หวนคืนมาเป็น  
รัฐมนตรีว่าการอีกครั้งหนึ่ง

จนภายหลังสถานการณ์ รสช. ภายหลังสถานการณ์  
นองเลือดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 การเลือกตั้งเดือน  
กันยายน 2535 เป็นสภิงรอรค์ดลบันดาลให้กับพรรค  
ประชาธิปัตย์ได้กลายเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล

นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสุเทพ  
เทือกสุบรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการที่มีบทบาทและทรง  
ความสำคัญเป็นอย่างสูง !



นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นสมาชิกที่ไม่ธรรมดา  
คนหนึ่งแห่งพรรคประชาธิปัตย์  
เขาจบรัฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป็นมหาบัณฑิตทางรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี  
เทนเนสซี สหรัฐอเมริกา  
เป็น ส.ส.สมัยแรกจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายน  
2522

เดือนมีนาคม 2524 เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงพาณิชย์ที่ชื่อ นายชวน หลีกภัย  
เดือนกรกฎาคม 2525 เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ชื่อ นายชวน หลีกภัย  
เดือนพฤษภาคม 2526 เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประ  
จําสำนักนายกรัฐมนตรีที่ชื่อ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน  
เดือนสิงหาคม 2529 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เดือนกันยายน 2535 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการที่ได้รับมอบหมาย  
ให้กำกับและดูแลงาน "กรมป่าไม้" ซึ่งโดยทั่วไป  
คนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการจะดูแลเองเนื่องจาก  
เป็นกรมที่สำคัญและมีผลประโยชน์มหา  
ศาล

พรรคประชาธิปัตย์สนใจงานกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง

ขณะเดียวกัน พรรคประชาธิปัตย์ก็มีเรื่องอื้อฉาวจาก  
งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างค่อนเนื่องและ  
ยาวนาน โดยเฉพาะงานในกรมป่าไม้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง "เขื่อนสบป่า หนาวลมปุย" ในยุคของ  
พล.ต.สมัน ขจรประสาทน์ ซึ่งแวดล้อมอยู่กับธุรกิจของ  
นายกิตติ คำนินชาญวัฒน์ อย่างแนบแน่น

หรือกรณีการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-01 อันอื้อฉาว  
ที่ภูเก็ต

และล่าสุดกรณีการลักลอบตัดไม้และทำลายป่าอย่าง  
มโหฬารที่ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 2 กรณีหลังล้วนเป็นงาน  
ในการกำกับของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ความน่าสนใจอยู่ที่เครือข่ายและสายสัมพันธ์  
เป็นเครือข่ายและสายสัมพันธ์ของ นายสุเทพ เทือกสุ  
บรรณ กับ นายชวน หลีกภัย และ นายบัญญัติ บรรทัด  
ฐาน แล้วโยงยาวไปยังกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสห  
กรณ์

เป็นเครือข่ายและสายสัมพันธ์ตั้งแต่ปี 2524-  
ปัจจุบัน !